

POUTINE : TỘI PHẠM CHIẾN TRANH TRƯỚC TÒA ÁN HÌNH SỰ QUỐC TẾ



Cuộc chiến tại Ukraine sang cùng còn mang ý nghĩa tôn giáo. Ngày 03/03/2022, tổng thống Volodymyr Zelensky (hình trên đây, mặc áo giáp trận mạc) tuyên bố trên đài BBC : xú sở của ông sẽ tái thiết, nước Nga sẽ phải trả các tổn thất chiến tranh. *Poutine đội bom hủy diệt các thánh đường, nhưng đức tin vào Thiên Chúa của người Ukraine vẫn vững vàng.*

Ngày 02/03/2022, Chương lý Karim Khan (quốc tịch Anh) của Tòa án Hình sự Quốc tế, trụ sở ở La Haye, đã thụ lý vụ kiên Poutine sau khi nhận được đơn tố cáo của 39 quốc gia thành viên. Vị chương lý tuyên bố “có sơ sở chính đáng về các tội phạm chiến tranh (crimes de guerre) và các tội phạm chống lại nhân loại (crimes contre l’humnité) đã xảy ra tại Ukraine”.

Tội phạm chiến tranh là sự vi phạm nghiêm trọng đến luật chiến tranh (droit de la guerre). Trong khuôn khổ Liên Hiệp Quốc, luật chiến tranh được quy định bằng các thỏa hiệp quốc tế. Quy chế Rome (59 phụ khoản của điều 8) quy định thẩm quyền của Tòa án Hình sự Quốc tế, căn cứ vào các hiệp ước Genève vào năm 1864, 1906, 1929 và 1949.

Mới đây, bộ trưởng Ngoại giao Luxembourg Jean Asselborg tuyên bố cuộc chiến tại Ukraine chỉ có thể kết thúc nếu loại trừ được Poutine. Thượng Nghị Sĩ Hoa Kỳ Lindsey Graham cũng lên tiếng đòi loại trừ (éliminer) Poutine.



Các đe dọa này khiến Vladimir Poutine lo ngại về sự an nguy của gia đình. Theo tạp chí *Page Six*, tổng thống Nga đã gấp rút gửi tình nhân Alina Kabaeva và bốn người con sang trú ngụ trong ngôi biệt thự sang trọng, an toàn tại Thụy Sĩ.

Poutine đã kết hôn với nữ tiếp viên hàng không Lioudmila Poutina, có hai con. Năm 2008, ông sống chung với Alina Kabaeva là vận động viên (hình trên) và có 4 con sinh đôi ở Luhano (Thụy Sĩ). Ngày 28/02/2022, Hội đồng Liên bang Thụy sĩ ra lệnh đóng băng tài sản của phe nhóm Poutine, trong số có các người con của Poutine.

Các tin tức trên đây cho thấy đức tin vững vàng của người dân Ukraine sau cùng sẽ đem lại chiến thắng.

Lê Đình Thông